



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none">1. แนะนำ รองศาสตราจารย์พนิต เข้มทอง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สืบต่อจากศาสตราจารย์สุกมาส พนิชศักดิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และนางสุปราณี สิงห์โตทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สืบต่อจากนางนิกา กูตระกูล2. รายงานความก้าวหน้า “โครงการส่งเสริมเด็กดีผู้มีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3. ความคืบหน้าโครงการวางผังแม่บททางภูมิทัศน์ ประสานระบบสัญจรที่เขียวสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน4. โครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ SMMS5. สถาบัน Cirad ในประเทศไทย6. รายงานการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Martin-Luther University at Halle-Wittenberg รัฐ Sachsen-Anhalt ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมัน7. รายงานสรุปโครงการให้บริการรถไฟฟ้าและรถปรับอากาศเอ็นจีวี8. สรุปผลการเดินทางไปเยือนสถาบันคู่สัญญา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส9. การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ต10. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
2	คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	รายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดโครงการจัดหาหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพล โยธิน 45	อนุมัติ
3	สถานพยาบาล มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริการแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการได้ให้ข้อสังเกตว่าการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กรณีการออกไปปฏิบัติงานในหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่นอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอัตราค่อนข้างสูง ทำให้หน่วยงานมีโอกาสค่อนข้างน้อยในการให้บริการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
4	สำนักงานกฎหมาย	การให้ทุนบุคลากรโดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน	ที่ประชุมทราบ และกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้ของหน่วยงานที่เบิกจ่ายสมทบเงินกองทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสับสนุน 30% และให้หน่วยงานสนับสนุน 70% นั้น เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการควรมีการปรับการเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งการปรับแผนใช้เงินดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ โดยเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี ประธานฯ มอบผู้อำนวยการกองแผนงาน สรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	
		ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณา	
		ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)		
5	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 4)		อนุมัติ
6	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การโอนย้ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ไปสังกัดศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		
		ร่างนโยบายการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 – 2554	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบ โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 1. คณะกรรมการการศึกษาซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะจะมีหน้าที่และบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเสนอข้อคิดเห็นให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงรุกในเรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีได้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของคณะใดคณะหนึ่งที่ไม่ได้ชี้แจงข้อคิดเห็นเฉพาะหลักสูตรของคณะ 2. นโยบายเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยฯ และคณะจะต้องร่วมกันในการจัดหลักสูตรฯ งบค่าครูฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาจำนวน 30 ล้านบาท ปีนี้ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 100 ล้านบาท และจะมีครูฯ ที่เป็นเงินรายได้ซึ่งจะมีการจัดสรรให้กับคณะอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ภาควิชาจัดทำบัญชีครูฯ ที่จำเป็นและเป็นความต้องการของภาควิชาเสนอมหาวิทยาลัยฯ โดยบัญชีครูฯ นี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ กองแผนงานจะส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ควรมีอาจารย์ประจำหรือบุคลากรจากภาควิชา/สาขาวิชาเดียวกันหรือต่างภาควิชา/สาขาวิชาทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาศักยภาพ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยอย่างแท้จริง	
7	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่ออาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็น อาคารทวิ ญาณสุคนธ์		อนุมัติ
		ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ	
8	รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ	แนวทางการจัดตั้งศูนย์หน่วยงานบรรเทาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร โดยจะเป็น HRM หรือ HRD ก็ได้ ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้เป็นการกิจส่วนหนึ่ง โดยจะนำไปพิจารณาพร้อมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่แล้ว	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	หน่วยประสานงานวิทบบริการ กระบี่	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิทบบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
10	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับบุตรป่าไม้และบุตรราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีฝักินิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		ขออนุมัติเปิดรายวิชา 305544 อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
11	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ ในการบริหาร โครงการฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
12	คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 6 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
13	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
14	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติแก้ไขชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	
		ขออนุมัติเปิดรายวิชา 051484 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 23.00 น. ได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทมีผลทำให้นิสิตของคณะฯ ได้รับบาดเจ็บและเมื่อนำตัวนิสิตไปรักษาที่สถานพยาบาลปรากฏว่าปิดทำการ จึงเสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาขยายเวลาทำการของสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนิสิตที่พักอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือนิสิตที่ต้องอยู่ทำกิจกรรมในช่วงกลางคืน รวมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยตรวจตราการพกพาอาวุธเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยฯ ขามวิกาล	ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพและรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
16	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติเปิดรายวิชา 037362 การจัดสวนในบ้านชั้นพื้นฐาน และขออนุมัติบรรจุรายวิชา 026475 แผลงศักรูธรรมชาตของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช	
17	คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน ก แบบ ก 1 ก 2 และแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 1.1 , 1.2 , 2.1 และ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
18	คณะวิทยาการจัดการ	การเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาเขตศรีราชา	คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ชี้แจงว่าปัญหาที่คณะประสบอยู่ในขณะนี้ คือ หลักสูตร 4 หลักสูตรของคณะฯ โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2544 รหัสวิชาจะเป็นของคณะทั้งหมด เมื่อถึงรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร คณะฯ ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการการศึกษามีมติให้คณะฯ เปลี่ยนรหัสวิชาทั้งหมดโดยเทียบเคียงกับวิทยาเขตบางเขน ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิทยาการจัดการหารือร่วมกันและนำเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
19	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
20	วิทยาลัยการชลประทาน	ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ และปรับแก้ไขประกาศฯ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดสอน ณ จังหวัดกระบี่	1. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อโครงการฯ แล้ว
		ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการดำเนินการจัดการศึกษาการวิจัยและการติดตามผลนิสิตออกฝึก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1.เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ “โครงการฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. เห็นชอบให้นำร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 3. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหาร-โครงการฯ แล้ว
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน	อนุมัติ
ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			
22	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01204465 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้เบื้องต้น 2. ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 225353 เครื่องยนต์ลูกสูบของอากาศยาน 3. ขออนุมัติบรรจุรายวิชา 203545 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปี ที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะว่าการลดหย่อนค่าธรรมเนียม-การศึกษาในลักษณะดังกล่าว ควรเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำไปพิจารณาต่อไป
		ขออนุมัติโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552	อนุมัติ และมอบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณาสำรองจำนวนรับเพิ่มไว้ในกรณีที่ได้นักเรียนไม่ครบตามจำนวนรับเข้าศึกษา
23	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาในโครงการธนาคารหน่วยกิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550	ที่ประชุมทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับกฎระเบียบ ในการดำเนินการโครงการธนาคารหน่วยกิตและโครงการเรียนล่วงหน้าให้มีความสอดคล้องกัน หรือสามารถใช้ระเบียบเดียวกันได้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
24	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 504515 วิทยาเนื้องอกขั้นสูงทางสัตวแพทย์	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
25	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 740561 วิชาหลักทางวิทยาศาสตร์ขนาดย่อมและขนาดกลาง	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
26	ศูนย์วิชาการ หมวดศึกษาศาสตร์ทั่วไป	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชาดังนี้ 1. รายวิชา 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ ในชีวิตประจำวัน 2. รายวิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า		
27	วิทยาเขตกำแพงแสน	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการจัดหาหอพักนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท	วิทยาเขตกำแพงแสนขอถอนเรื่อง โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในครั้งต่อไป	
28	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	
29	ศูนย์กีฬา กำแพงแสน	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน		
30	สำนักหอสมุด	ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
31	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)		
32	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ 3) ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
33	สภามหาวิทยาลัยฯ	การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ที่ประชุมทราบ	
34	กองบริการการศึกษา	รายงานผลการจัดงานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกและงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2551		
35	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	สรุปการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2551		
36	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Ministry of Agriculture, Bhutan		
37	คณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แนวทางการดำเนินการในการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายประสานกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับการพิจารณาให้มีการประชุมหารือระหว่างนิติกรของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งที่ปรับเปลี่ยนและยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นแนวทางในการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับในรูปแบบที่เหมาะสม และมอบผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อขอทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลและอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ แผ่ขยายอย่างครอบคลุมและเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานกรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดขอให้รวบรวมเสนอมายังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38	อธิการบดี	รายงานผลการดำเนินการเลือกหน่วยงานผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการ	ที่ประชุมทราบ
39	กองกิจการนิสิต	สรุปจำนวนนิสิตวิทยาเขตบางเขนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ที่ประชุมทราบ และเพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้ ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ จึงขอให้คณะกวคชนให้นักกิจกรรมนิสิตกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri